



ด่วนที่สุด

## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี) ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ โทร.๐ ๓๖๓๔ ๗๔๙๗-๘ ต่อ ๑๐๔  
ที่ ทส ๑๖๑๘.๒ ๑๗๖๕ วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง...สรุปผลการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาตามข้อเรียกร้องของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการส่วนทุกส่วน  
ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้ทุกศูนย์

สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี) ขอส่งสำเนาหนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๓.๓/๓๕๖๕ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาตามข้อเรียกร้องของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง มาเพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย จำนวน ๑ ชุด เอกสาร ๕ แผ่น)

(นายสมบูรณ์ อธิปัตติกุล)  
ผู้อำนวยการสำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี)



ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้  
เลขที่รับ ๑๐๖  
วันที่ ๓ มิ.ค. ๒๕๖๕

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี)  
เลขที่รับ ๐๓๑๐  
วันที่ ๓ มิ.ค. ๒๕๖๕  
เวลา ๑๓.๐๔

**ด่วนที่สุด** **บันทึกข้อความ**

ส่วนราชการ กรมป่าไม้ สำนักงานจัดการที่ดินป่าไม้ โทร. ๐ ๒๕๖๑ ๔๒๙๒ ต่อ ๕๓๙๒ โทรสาร ๐ ๒๕๖๙ ๕๕๓๔

ที่ ทส ๑๖๐๓.๓/ ๓ ๕ ๖ ๕ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาตามข้อเรียกร้องของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม  
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕

- เรียน ผู้อำนวยการสำนักทุกสำนัก
- ผู้อำนวยการกองการอนุญาต
- ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ - ๑๓
- ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา
- ผู้อำนวยการกลุ่มนิติการ

ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้  
เลขที่รับ ๕๕๓  
วันที่ ๕ มี.ค. ๒๕  
เวลา ๑๓.๓๒ น.

กรมป่าไม้ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ด่วนที่สุด ที่ ทส ๐๒๐๖.๒/ว๓๙๕ ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะกรรมการแก้ไข  
ปัญหาตามข้อเรียกร้องของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ และสำเนามติ  
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคม  
ที่เป็นธรรม (ขปส.) จำนวน ๑๕ กรณีปัญหา เรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาประเด็นข้อร้องเรียนของ ขปส.  
ในส่วนที่เกี่ยวข้องและเร่งรัดดำเนินการตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป ผลเป็นประการใด รายงานให้  
กรมป่าไม้ทราบด้วย

(นายชิวภาพ ชิวะธรรม)  
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน  
อธิบดีกรมป่าไม้

- ส่วนอำนวยการ
- ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้
- ส่วนจัดการป่าชุมชน
- ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า
- ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า
- ส่วนโครงการพระราชดำริฯ

ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้

- ฝ่ายกำหนดเขตฯ
- ฝ่ายจัดการสิทธิ์ฯ
- ฝ่ายสำรวจฯ
- ฝ่ายจัดการป่าสงวน

(นายไพบูลย์ คุณพิโน)

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ  
ทำหน้าที่ ผู้อำนวยการส่วนจัดการที่ดินป่าไม้

(นายสวัสดิชัย ชูธรรม)  
พนักงานธุรการ ส ๔

๐๓ มี.ค. ๒๕๖๕

๐๓ มี.ค. ๒๕๖๕



ผ่านที่สุด

สำเนา

บันทึกข้อความ

ฝ่ายปฏิบัติการที่ดินป่าไม้ 2  
เลขรับ 149  
วันที่ 10 ก.พ. 65  
เวลา

กองช่าง ๒  
๕๕  
๕๕ 7 ก.พ. 2565  
13-38  
เวลา

ส่วนราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงฯ กองตรวจราชการ โทรศัพท์ ๐ ๒๒๗๘ ๘๖๓๗ โทรสาร ๐ ๒๒๖๕ ๖๓๐๒  
ที่ ทส ๐๒๐๖.๒/๑ ม.๕๕ วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาตามข้อเรียกร้องของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

เรียน อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  
อธิบดีกรมป่าไม้  
อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  
กองตรวจราชการ สป.ทส.

สำนักงานจัดการที่ดินป่าไม้  
เลขรับ ๓๕๑  
วันที่ ๘ ก.พ. ๒๕๖๕  
เวลา ๑๓.๕๖

ตามที่ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มอบหมายทำหนังสือคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๑๐๕.๐๔/๖ ๒๓ ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๕ ให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (อส.) กรมป่าไม้ (ป.ม.) และ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ในวันจันทร์ที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๓๐๑ ตึกบัญชาการ ๑ ทำเนียบรัฐบาล และผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) นั้น

โดยการประชุมดังกล่าวมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ ทส. โดยสรุปดังนี้

ข้อเรียกร้องของ ขปส.	มติที่ประชุม
๑. ขอให้พิจารณาแนวทางการยกระดับโฉนดชุมชนตาม มาตรา ๑๐ (๔) แห่งพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ และดำเนินการ ตรวจสอบพื้นที่ที่ยื่นขอดำเนินการโฉนดชุมชนจำนวน ๔๘๖ ชุมชน เพื่อเป็นพื้นที่นำร่องในการจัดที่ดินในรูปแบบ โฉนดชุมชนต่อไป ทั้งนี้ ขอเรียนเชิญรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) เป็นประธานจัดงาน "มหกรรมโฉนดชุมชน" ณ จังหวัดภูเก็ต	เห็นชอบในหลักการตามข้อเสนอของ ขปส. โดยมอบหมาย ให้สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (สคทช.) รับหลักการดังกล่าวไปพิจารณานำเสนอคณะกรรมการ นโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) เพื่อพิจารณาในการยกระดับการจัดที่ดินในรูปแบบโฉนดชุมชนรูปแบบหนึ่งของการจัดที่ดินของ คทช. ต่อไป และพิจารณากรณีการเรียนเชิญรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) เป็นประธานจัดงาน "มหกรรมโฉนดชุมชน" ณ จังหวัดภูเก็ต ต่อไป
๒. ขอให้มีการออกพระราชกฤษฎีกานิรโทษกรรมคดีความ ที่เกี่ยวข้องกับป่าไม้ ปัญหาที่ดินที่เกิดจากการดำเนินการ ตามนโยบายของรัฐ โดยให้มีการตรวจสอบคดีว่าเข้าข่าย การนิรโทษกรรมตามพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวหรือไม่ ตลอดจนผู้ได้รับผลกระทบจากนโยบายที่ดินผืนป่าคดี ความที่เกิดจากการแก้ไขปัญหาที่ล่าช้า รวมทั้งยุติการ ดำเนินคดีทุกกรณีปัญหาที่เกิดจากกระบวนการแก้ไข ปัญหาที่ล่าช้า	๑. มอบหมายคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาด้านคดีความ กฎหมาย และกระบวนการยุติธรรม กับคณะทำงานศึกษา ร่าง กฎหมายว่าด้วยการนิรโทษกรรมแก่ราษฎรซึ่งได้รับความ เสียหายหรือได้รับผลกระทบจากการดำเนินการตามนโยบายของรัฐ ไปศึกษากฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในการดำเนินการ ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป โดยให้แก้ไขเพิ่มเติมและปรับปรุง องค์ประกอบหน้าที่และอำนาจ ๒. มอบหมายให้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายอนุชา นาคาศัย) รองประธานกรรมการ นำข้อเสนอของ ขปส. ไปหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเพื่อพิจารณา ประกอบการจัดทำร่างกฎหมายแก้ปัญหาให้กับราษฎรซึ่งได้รับความ เสียหายหรือได้รับผลกระทบจากการดำเนินการตาม นโยบายของรัฐต่อไป

ชื่อเรียกเรื่องของ ขปส.	มติที่ประชุม
<p>๓. ขอให้พิจารณาชะลอการเสนอร่างกฎหมายลำดับรองประกอบพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ และร่างกฎหมายลำดับรองประกอบพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๖๒ ต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี โดยให้นำข้อเสนอของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม ในคราวการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ ซึ่งจัดโดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ผ่านระบบออนไลน์</p>	<p>๑. มอบหมายให้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายอนุชานาคาคัย) นำข้อเสนอ ของ ขปส. ไปหารือกับ รมว.ทส. เพื่อรับไปพิจารณาแนวทางการดำเนินการในการทบทวนพระราชบัญญัติ ทั้ง ๓ ฉบับ และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ รวมทั้ง ศึกษาผลกระทบจากกฎหมายลำดับรองที่ออกตามพระราชบัญญัติทั้ง ๓ ฉบับ</p> <p>๒. มอบหมายให้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายอนุชานาคาคัย) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณากรณีดังกล่าว โดยเร็วต่อไป</p>
<p>๔. ขอให้รัฐบาลผลักดันร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ ฉบับที่ร่างโดยศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ตามคำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีแถลงต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ด้านการจัดการที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติและคุ้มครองวิถีชีวิตของชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์ ซึ่งกำหนดให้มีกฎหมาย "การส่งเสริมและอนุรักษ์วิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์" ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านสังคมที่รัฐบาลจะต้องผลักดันให้มี "พระราชบัญญัติเขตส่งเสริมและคุ้มครองทางวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์" ภายในปี ๒๕๖๔ และขอให้รัฐบาลให้การสนับสนุน "ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมือง พ.ศ. .... (ฉบับแก้ไขข้อเสนอกฎหมาย ๑๐,๐๐๐ รายชื่อ) เพื่อยกระดับการขับเคลื่อนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๓ ว่าด้วยการฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวเล และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๓ ว่าด้วยการฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยง</p>	<p>๑. มอบหมายให้กระทรวงวัฒนธรรมและศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) รับไปเร่งรัดการดำเนินการผลักดันร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ฉบับที่ร่างโดยศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) และร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ และชนเผ่าพื้นเมือง พ.ศ.... (ฉบับประชาชนเข้าชื่อเสนอกฎหมาย ๑๖,๕๕๙ รายชื่อ (ฉบับ ขปส.) รวมทั้งร่างฉบับที่เกี่ยวข้องด้วย</p> <p>๒. เห็นชอบในหลักการให้นำกราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อโปรดทราบข้อเรียกร้องของ ขปส. กรณี ขปส. ขอให้นายกรัฐมนตรีพิจารณาลงนามรับรอง "ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมือง พ.ศ.... (ฉบับประชาชนเข้าชื่อเสนอกฎหมาย ๑๖,๕๕๙ รายชื่อ (ฉบับ ขปส.)</p>
<p>๕. ขอให้พิจารณาทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เรื่อง พื้นที่เป้าหมายและกรอบมาตรการแก้ไขปัญหาการอยู่อาศัยและทำกินในพื้นที่ป่าไม้ (ทุกประเภท) เนื่องจากแนวทางและมาตรการตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวไม่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่</p>	<p>มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (สคทช.) รับไปพิจารณานำเสนอคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) เพื่อพิจารณาต่อไป</p>
<p>๖. ขอให้พิจารณาเร่งรัดดำเนินการแก้ไขปัญหากรณีสวนป่าห้วยน้ำหิน ตำบลสถาน อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาสำนวนคดีของสำนักงานอัยการภาค ๕ และตำรวจภูธรภาค ๕ เป็นเหตุให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ไม่สามารถดำเนินโครงการบริหารจัดการพื้นที่สวนป่าห้วยน้ำหินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนได้ และราษฎรในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนจากความล่าช้าดังกล่าว</p>	<p>๑. มอบหมายให้สำนักงานอัยการสูงสุดรับไปพิจารณา ดำเนินการให้ความช่วยเหลือตามกระบวนการยุติธรรมต่อไป</p> <p>๒. มอบหมายให้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายอนุชานาคาคัย) นำประเด็นเรื่องคดีความไปหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เพื่อพิจารณาหาแนวทางการช่วยเหลืออีกทางหนึ่งด้วย</p>
<p>๗. กรณีนายชาโหด ภักดี ราษฎรเกาะตาครุท จังหวัดระนอง ถูกเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระนอง ร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรปากน้ำ จังหวัดระนอง ในความผิดฐานยึดถือครอบครองที่ดิน รวมถึงการกั้นสร้างแนวถางในเขตอุทยานแห่งชาติโดยไม่ได้รับอนุญาต</p>	<p>มอบหมายให้คณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหที่อยู่ในความรับผิดชอบของ ทส. ติดตามการแก้ไขปัญหาคือต่อไป</p>

ชื่อเรียกร้องของ ขปส.	มติที่ประชุม
๘. กรณีนางแสงเดือน ตินยอด ราษฎรในพื้นที่อำเภองาว จังหวัดลำปางถูกเจ้าหน้าที่สั่งให้ตัดพินต้นยางพารา เนื่องจากสำคัญผิดว่าทับซ้อนกับเขตอุทยานแห่งชาติถ้ำผาไท และถูกดำเนินคดีฐานบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ	มอบหมายให้คณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาที่อยู่ในความรับผิดชอบของ ทส. รับไปพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
๙. ยุตินโยบายทวงคืนผืนป่าที่สร้างผลกระทบต่อคนจน และเกษตรกรรายย่อยพร้อมทั้งให้หาแนวทางและมาตรการในการฟื้นฟูเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากนโยบายทวงคืนผืนป่าของรัฐที่ผ่านมา	มอบหมายให้คณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาที่อยู่ในความรับผิดชอบของ ทส. พิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากนโยบายทวงคืนผืนป่าภายใต้กรอบกฎหมายต่อไป
๑๐. ขอให้เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบให้ชุมชนที่อยู่ระหว่างการแก้ไขปัญหาดินให้เข้าถึงสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน เช่น ถนน ไฟฟ้า ประปา ทะเบียนบ้าน และปรับปรุงที่อยู่อาศัย	<p>๑. มอบหมายให้ ทส. เป็นหน่วยงานหลักในการเร่งรัดดำเนินการในพื้นที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบ รวมถึงให้กระทรวงมหาดไทย เร่งรัดการดำเนินการในส่วนในพื้นที่สาธารณประโยชน์</p> <p>๒. พื้นที่ที่ ขปส. ได้เสนอเพิ่มเติมอีก ๑๙ แห่ง มอบหมายให้ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี (นายเสกสกล อัตถาวงศ์) รับไปประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว</p> <p>๓. มอบหมายให้คณะอนุกรรมการประสานงานเร่งรัดติดตามการแก้ไขปัญหามาตรฐานการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม และขับเคลื่อนนโยบาย ๔ ด้าน รับประเด็นไปพิจารณาข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาการเข้าถึงระบบสาธารณูปโภคต่อไป</p>
๑๑. ขอให้พิจารณาแก้ไขปัญหาดินที่อยู่อาศัย พื้นที่ทำกิน และพื้นที่ทางจิตวิญญาณของชุมชนชาวเลเกาะจำ จังหวัดกระบี่	มอบหมายให้คณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาดินที่อยู่ในความรับผิดชอบของ ทส. รับไปพิจารณาดำเนินการต่อไป
๑๒. ขอให้พิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาดินของรัฐทุกประเภท	มอบหมายหน่วยงานที่ดูแลที่ดินของรัฐทุกประเภทเร่งรัดการแก้ไขปัญหาดิน โดยกำหนดกรอบระยะเวลาการดำเนินการและการรายงานผลที่ชัดเจนต่อไปและมอบหมายให้คณะอนุกรรมการประสานงานเร่งรัดติดตามการแก้ไขปัญหาดินของ ขปส. และขับเคลื่อนนโยบาย ๔ ด้าน รับประเด็นข้อเสนอของ ขปส. ไปพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
๑๓. ขอให้พิจารณาการแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการฟื้นฟูวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเลและชาวกะเหรี่ยงตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๓ และเมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๓	<p>๑. มอบหมายให้คณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาดินความมั่นคงในที่อยู่อาศัย พื้นที่ทำกินและพื้นที่ทางจิตวิญญาณของกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเลและชาวกะเหรี่ยง พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการยกระดับแก้ไขปัญหากลุ่มชาติพันธุ์ชาวเล และชาวกะเหรี่ยงของ ขปส. ว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ และหากเห็นควรให้มีการยกระดับการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ขอให้เสนอความเห็นประกอบด้วยว่าคณะกรรมการกลางที่จะได้พิจารณาให้มีการแต่งตั้งขึ้นนั้นควรมีบทบาท ภารกิจ และองค์ประกอบอย่างไร</p> <p>๒. มอบหมายฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการแก้ไขปัญหาดินของ ขปส. จัดทำร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการฟื้นฟูวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเล และชาวกะเหรี่ยง ร่วมกับ ขปส. และนำกราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อโปรดพิจารณาต่อไป</p>
๑๔. ขอให้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการอิสระเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงและแก้ไขปัญหาชุมชนชาวกะเหรี่ยงบ้านบางกลอย หมู่ที่ ๑ ตำบลห้วยแม่พริก อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี รวมทั้งยุติการดำเนินคดีกับราษฎรในพื้นที่ดังกล่าว	รับทราบการดำเนินการกรณีฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการแก้ไขปัญหาดินของ ขปส. ได้นำกราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อโปรดทราบข้อเรียกร้องของกลุ่มบางกลอยคืนถิ่นแล้ว และขอให้ฝ่ายเลขานุการฯ แจ้งให้คณะกรรมการแก้ไขปัญหาดินที่อยู่อาศัยและที่ทำกิน รวมทั้งการพัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของชาวกะเหรี่ยงในพื้นที่บ้านบางกลอยทราบข้อเรียกร้องของ ขปส. และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ ติดตามผลการพิจารณาของนายกรัฐมนตรีในกรณีดังกล่าว

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สป.ทส.) พิจารณาแล้วเห็นว่า ผลการประชุมในครั้งนี้เกี่ยวข้องกับภารกิจรับผิดชอบของ อส. ปม. ทช. และ กองตรวจราชการ (กตร.) ดังนั้น เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาของ ขปส. จึงให้ อส. ปม. ทช. และ กตร. พิจารณา ประเด็นข้อร้องเรียนของ ขปส. และมติที่ประชุมในแต่ละข้อ รวมถึงทุกประเด็นที่มีการหารือในที่ประชุม ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของแต่ละหน่วยงาน และเร่งรัดดำเนินการตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป พร้อมกับรายงานให้ สป.ทส. ทราบด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายจตุพร บุรุษพัฒน์)  
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(นายบรรณรักษ์ เสริมทอง)  
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง  
- ๗ ก.พ. ๒๕๖๕

ส่ง ส่วนจัดการสิทธิการใช้ที่ดินป่าไม้

- พงศภ ๑๕-๕๖๖๑ ดำเนินการเพื่อทราบ, ดย

(นายรินทร์ ประทวนชัย)  
ผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินป่าไม้  
- ๙ ก.พ. ๒๕๖๕

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวสุกษา พรหมบุญศรี)  
นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ

ส่งฝ่ายปฏิบัติการที่ดินป่าไม้

(นายศักดิ์ดา มณีวงศ์)  
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ ทำหน้าที่  
ผู้อำนวยการส่วนจัดการสิทธิการใช้ที่ดินป่าไม้